

## คำนำ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คืออะไร เป็นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาบางคนยังไม่รู้จัก หรือถ้ารู้จักก็เพียงแคผิวเผิน แต่เมื่อถามบางคนว่ารู้หรือไม่ว่ากีฬาวิทยาลัยจัดเพื่ออะไร พวกเขาเหล่านั้นทั้งที่ยังคงมีสภาพความเป็นนิสิตนักศึกษายังไม่สามารถตอบได้เลย ทั้งๆที่เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับพวกเขาโดยตรง ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ผู้เขียนต้องการที่จะศึกษาหาความรู้นำมาอธิบายกับทุกคนได้ว่า เหตุใดการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกว่า 29 ครั้งที่ผ่านมาจึงไม่ประสบผลสำเร็จทางด้านการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร และทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างนิสิตนักศึกษาไม่ทราบและไม่รู้จักกีฬาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

และเมื่อปี 2545 ที่ผ่านมาก็ได้เกิดโครงการใหม่ๆขึ้นในวงการการศึกษาของประเทศไทย เป็นโครงการที่ให้เหล่านิสิตและนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งผลงานประกวดสร้างแผนการประชาสัมพันธ์กีฬาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้น โดยในครั้งนั้น มีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า การแข่งขันกีฬาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 (ศรีปทุมเกมส์) จึงทำให้เกิดโครงการออเนชันเฟรนด์ขึ้นอย่างเป็นทางการ กิจกรรมของพวกเขาที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์กีฬาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 ผ่านไปได้ด้วยดีและได้รับความสำเร็จในผลการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก นำมาสู่โครงการต่อเนื่องในปีที่ 2 ซึ่งจัดการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใช้ชื่อในการแข่งขันอย่างเป็นทางการว่า การแข่งขันกีฬาวิทยาลัยครั้งที่ 31 (ทองกวาวเกมส์) โดยที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของพวกเขาในปีนี้จะเป็นอย่างไร มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบไหน และประสบความสำเร็จเพียงใด ขอให้ท่านผู้อ่านติดตามโครงการออเนชันเฟรนด์ รุ่นที่ 2 นี้ไปจนจบเนื้อหาในเล่มนี้ และหวังว่าหลังจากที่ท่านได้อ่านสารนิพนธ์เล่มนี้แล้ว ท่านจะเป็นนิสิตนักศึกษาผู้หนึ่งที่เข้าใจและติดตามการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งต่อไป

เมื่อสารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้จากสารนิพนธ์เล่มนี้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กีฬาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี มีความเข้าใจในรูปแบบการจัดงาน และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ติดตามการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนหวังแค่จะทำให้คำวากีฬาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าไปสะกิดใจท่านผู้อ่านทุกท่านเพียงแค่สักเลี้ยวหนึ่งก็ยั้งดี เพียงเท่านี้ผู้เขียนก็มีความรู้สึกดีใจมากแล้ว

หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของผู้เขียนก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

พลศักดิ์ สุนทรตรีภ

24 มีนาคม 2547